

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII
(Tài liệu phục kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khoá XVIII)**

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri do Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện thông báo tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khoá XVIII, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, UBND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả thực hiện như sau:

1. Cử tri đề nghị UBND huyện khảo sát để đưa vào kế hoạch xây dựng, tu sửa, nâng cấp các tuyến đường giao thông, kênh mương đã bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh hệ thống đường giao thông đê biển, đê địa phương và các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp tương đối hoàn thiện và đồng bộ phục vụ tốt cho phát triển sản xuất, đời sống dân sinh. Tuy nhiên hiện nay cũng còn một số công trình, một số tuyến chưa được sửa chữa, nâng cấp, cần khắc phục để phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Khi nào có nguồn vốn nhà nước, UBND huyện tiếp tục đầu tư, sửa chữa nâng cấp hoàn thiện.

- Tuyến đường từ cầu Điền hộ đi cống Bót Càn (Nga Điền) hiện đường mặt đê đã đổ đá dăm cấp phối đang sử dụng được, đã lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến đê sông Càn giai đoạn 1 từ Thung Vàng đến cầu Điền hộ, giai đoạn 2 từ cầu Điền Hộ đến Bót Càn, hiện nay Chính phủ đang tạm dừng để tập trung đầu tư cho một số công trình trọng điểm xuống cấp nghiêm trọng hơn.

- Các tuyến đường vùng chuyển đổi Nam T3 là tuyến đường nội đồng thuộc xã, UBND huyện đã có cơ chế hỗ trợ san lấp mặt bằng, trách nhiệm của xã phải chỉ đạo thực hiện.

- Tuyến đê Trung ương đoạn từ trung tâm xã Nga Thạch đến Nga Bạch đã được đầu tư nâng cấp đủ tiêu chuẩn mặt đê, kiên cố chống lún mặt đê, hiện nay Nhà nước chưa có vốn đầu tư tiếp.

- Tuyến đê Bồi Đoàn từ Đò Thắm thuộc ngoài đê, là khu vực hành lang thoát lũ. Năm 2011 nhà nước đã đầu tư cứng hóa mặt đê đủ cao trình, không đầu tư kiên cố mặt đê được vì vùng thoát lũ khi lũ lớn về công trình bị ngập và dễ bị phá vỡ.

- Tuyến đê địa phương từ cầu Báo Văn đi Nga Thắng, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường, Nga Thiện được đầu tư mặt đường đê cấp phối đủ cao trình. Việc kiên cố hoá mặt đê hiện nay Nhà nước chưa có vốn đầu tư, chờ khi nào bố trí được vốn mới đầu tư.

- Đập chùa Hà trên kênh Sao Sa, có nhiệm vụ tưới, tiêu cho 6 xã phía nam huyện, hiện nay phân tiêu năng hạ lưu cống bị xuống cấp. UBND huyện đã giao cho Chi nhánh thủy lợi sửa chữa, khắc phục xong trước mùa lụt bão năm 2015.

- Kênh cầu Rờm có nhiệm vụ tiêu nước cho 4 đơn vị (Nga Trung, Nga Mỹ, Nga Hưng và Thị trấn). Do đặc thù của tuyến kênh là nhỏ, nằm trong vùng đất cát nên thường xuyên bị sạt lở và bồi lắng khi có mưa lớn nước, gây ách tắc việc tiêu nước trong vùng. UBND huyện đã có kế hoạch đầu tư nạo vét dòng chảy trước 30/7/2015, đảm bảo cho việc tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão.

- Cống cuối kênh tiêu nước phía tây kênh 19 (cống cuối kênh ông Xếp xã Nga Mỹ) nằm trên bờ Bắc kênh Sao Sa (thuộc địa bàn xã Nga Trung), cống có nhiệm vụ tiêu nước cho Nga Mỹ, một phần diện tích của Nga Trung và Nga Nhân ra kênh Sao Sa là cống tròn lấp đặt tạm chưa được xây dựng kiên cố. Sau nhiều năm sử dụng, đến nay cống đã xuống cấp, hư hỏng; cống có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tiêu nước và giữ ổn định bờ kênh Sao Sa. UBND huyện có kế hoạch xây dựng, khắc phục trước mùa lụt bão năm 2015.

- Trạm bơm Nga Thắng có công suất tiêu là 25.000m³/h hiện tại Chi nhánh Thủy lợi Nga Sơn đã và đang tập trung sửa chữa, thay thế để trạm bơm phục vụ tốt cho công tác chống lụt bão năm 2015.

- Cống Phú Sơn II trên đê hữu sông Càn, thuộc địa phận xã Nga Tiến đã được UBND tỉnh cho chủ trương bổ xung xây dựng theo dự án củng cố và nâng cấp tuyến đê hữu sông Càn đoạn từ Nga Tiến đến Nga Thái. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn vốn chưa có nên chưa thể xây dựng được. Việc tiêu nước cho Nga Tiến qua kênh Phú Sơn, lâu nay vẫn đảm bảo tiêu nước về cống Xuân Mai.

- Cầu Cửa Cày trên kênh Văn - Trường - Thiện; cầu Nghè trên kênh cấp I (xóm 1, xóm 8 Nga Trường), do xây dựng đã lâu, hiện nay đã xuống cấp, mặt cầu bị hỏng. UBND đang có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa trong thời gian tới để đảm bảo an toàn giao thông.

- Kênh bà Dưa (thuộc địa phận xóm 6, xã Nga Thanh) là kênh tiêu nước cho khu dân cư xã Nga Thanh và tiêu úng cho xã Nga Hưng. Đây là kênh tiêu qua vùng cồn cát nên thường xuyên bị bồi lắng, gây ách tắc dòng chảy. Đầu năm 2015, UBND huyện đã chỉ đạo với xã Nga Thanh và xã Nga Hưng, tổ chức giải phóng mặt bằng và xây dựng kiên cố hoá toàn bộ tuyến kênh từ Nga Hưng đến đường tỉnh lộ 523, đã đáp ứng được yêu cầu tiêu nước, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

2. CỬ TRI NHIỀU XÃ TRONG HUYỆN PHẢN ẢNH TÌNH TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG GIAO THÔNG MỚI THI CÔNG XONG MỘT THỜI GIAN ĐÃ BỊ XUỐNG CẤP.

- Tuyến đường bê tông Bến Tín- Cầu Vàng được Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đầu tư nâng cấp, chất lượng nền đường đảm bảo, tuy nhiên có 1 số đoạn phần bê tông mặt đường bị hư nhẹ, UBND huyện đang đề nghị Sở Giao thông vận tải có các giải pháp khắc phục ngay.

- Tuyến đường giao thông Công Mộng Giường 1 đi Nga Thái trên Đê Ngự Hàm I được đầu tư năm 2010, chất lượng tải trọng đường 5 tấn. Do việc quản lý các phương tiện giao thông không tốt, để một số xe lưu thông chở quá tải làm vỡ 1 số đoạn đường. UBND huyện đã yêu cầu các xã Nga Liên, Nga Tiến, phải khắc phục các đoạn lún vỡ thuộc vị trí của xã. Công an huyện, phòng Công Thương cùng UBND các xã trên tuyến đường đi qua, tăng cường quản lý, xử lý các phương tiện vi phạm, khắc phục hậu quả kịp thời.

3. Cử tri các xã tiếp tục có ý kiến đề nghị ngành Điện lực có kế hoạch nhanh chóng hoàn trả vốn đầu tư xây dựng lưới điện cho nhân dân theo quy định của Nhà nước. Công khai thủ tục, hồ sơ và kinh phí lắp đặt công tơ hợp đồng sử dụng điện. Đồng thời, dành nguồn vốn tu sửa, nâng cấp kịp thời các Trạm biến áp và hệ thống đường dây đã bị xuống cấp hoặc quá tải. Di dời một số cột điện cao, hạ thế gây ách tắc giao thông, đảm bảo nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và an toàn cho nhân dân.

- Việc hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn, UBND huyện Nga Sơn đã thành lập hội đồng định giá tài sản lưới điện của huyện. Quá trình kiểm đếm, hoàn tất hồ sơ hoàn trả vốn LĐHANT được thực hiện đúng tiến độ theo quy định cấp trên. Cuối năm 2014, đầu năm 2015 các hồ sơ cần thiết đã xong theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng định giá của huyện đã nộp hồ sơ cho hội đồng thẩm định giá của tỉnh Thanh Hóa thẩm định. Đến nay đã có 23 huyện thẩm định xong, Công ty Điện Lực Thanh Hóa đã chuyển hồ sơ lên Tổng công ty Điện lực Miền Bắc để thực hiện hoàn trả vốn.

- Việc công khai thủ tục, hồ sơ và kinh phí lắp đặt công tơ hợp đồng sử dụng điện: Điện lực Nga Sơn là doanh nghiệp nhà nước, mọi thủ tục, quy định đều được công khai, minh bạch, chất lượng phục vụ tới khách hàng dùng điện luôn là mục tiêu hàng đầu. Để phục vụ khách hàng tốt nhất, Điện lực đã thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, như treo panô, biểu mẫu, hướng dẫn trực tiếp giúp cho khách hàng có đầy đủ thông tin khi đến làm việc; Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã lập website chăm sóc khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết theo địa chỉ: <http://npc.cskh.npc.com.vn>

- Việc sửa chữa, nâng cấp kịp thời các Trạm biến áp và hệ thống đường dây sau khi bàn giao cho ngành điện đã bị xuống cấp hoặc quá tải: Do nhiều năm các HTX dịch vụ điện khai thác, lưới điện ít được đầu tư, nhiều khu vực nông thôn, lưới điện bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều điểm sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xác định rõ khó khăn trên, sau khi tiếp nhận, Điện lực đã đầu tư nhiều cho những khu vực này. Điện lực đã khảo sát lập dự án đầu tư sau tiếp nhận từ đầu năm 2014, đến nay đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho khu vực LĐHANT. Sắp tới, tháng 7/2015 Điện lực Nga Sơn tiếp tục đầu tư cho 5 xã: Nga An, Nga Điền, Nga Thành, Nga Thái, Nga Tân nhằm đảm bảo chất lượng điện và bảo đảm lưới điện vận hành an toàn. Hiện tại Điện lực đang tiếp tục lập dự án đầu tư cho các xã còn lại.

4. Cử tri nhiều xã đề nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục cho kéo dài thời gian hưởng cơ chế hỗ trợ 50% tiền cấp quyền sử dụng đất đến hết năm 2020 và đề nghị HĐND tỉnh cho các xã được hưởng tăng thêm phần trăm tiền cấp quyền sử dụng đất để có nguồn xây dựng Nông thôn mới.

Việc phân bổ nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất, HĐND tỉnh đã quy định: tỉnh 20%, huyện 50%, xã 30%. Hiện nay tỉnh để lại 20% cho huyện điều hành, huyện để lại 20% của tỉnh cho cấp xã. Khi nào tỉnh có chủ trương mới, huyện sẽ tổ chức thực hiện.

5. Cử tri đề nghị, công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất, thủ tục chuyển nhượng đất đai có lúc, có nơi vẫn còn chậm, nhiều trường hợp hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước đã lâu nhưng chưa được cấp giấy.

Trong thời gian qua các phòng ban chức năng của huyện có nhiều cố gắng tích cực trong việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân, đã cấp được 88% số hộ, số còn lại chủ yếu là do các vị trí đất có tranh chấp, hộ đi làm ăn xa vắng chủ, đất ảnh hưởng chỉ giới đường giao thông mở rộng còn dưới 40m². Tuy nhiên còn một số lô sau khi đấu giá cấp QSD đất xong, chưa giao mặt bằng và cấp giấy chứng nhận QSD đất kịp. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng tích cực kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy CNQSD đất kịp thời theo quy định.

6. Cử tri và nhân dân nhiều xã phản ánh về tình trạng hiện nay có nhiều hộ gia đình tự ý đào ao, xây dựng nhà, phá vỡ mặt bằng đất đai, sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch.

- Thực hiện chương trình, mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp. UBND huyện có chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển một số diện tích đất trồng trọt kém hiệu quả quy hoạch sang cây trồng mới, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, làm kinh tế gia trại, trang trại tổng hợp. Tuy nhiên có một số đơn vị quản lý quy hoạch không tốt nên để một số hộ tự phát, đào ao chuyển đổi mặt bằng đất ngoài vùng quy hoạch, gây ảnh hưởng quá trình quản lý, điều hành và sản xuất. UBND huyện đang chỉ đạo các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra khắc phục kịp thời.

- Việc kiểm tra đất khu vực Khánh Trang (làng nghề huyện): UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/4/2015 giao các phòng, ban chức năng cùng UBND xã Nga Mỹ kiểm tra, rà soát báo cáo UBND huyện có giải pháp quản lý đảm bảo quy định.

7. Cử tri nhiều xã vẫn chưa đồng tình với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của Công ty VSMT huyện về tình trạng thu gom chưa đúng thời gian, còn để rác rơi vãi nhiều. Tại bãi rác thải chưa được xử lý hoá chất.

Thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng tích cực, hạn chế được tình hình chất thải ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số điểm, một số vùng tình trạng rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng trực tiếp môi trường sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân. Nguyên nhân là do một số xã chưa tuyên truyền, chỉ đạo tốt về ý thức trách nhiệm trong giữ vệ sinh chung, chưa đầu tư xây dựng các bãi thu gom rác thải đúng nơi quy hoạch, đang đổ trực tiếp rác thải trên một số tuyến đường giao thông. UBND huyện đang tăng cường kiểm tra và yêu cầu các xã phải chỉ đạo thực hiện tốt nội dung trên.

8. Cử tri rất băn khoăn, vì sao một số giống lúa cùng chủng loại đã được ngân sách huyện hỗ trợ một phần song giá vẫn bằng hoặc cao hơn giá thị trường.

Sau khi tiếp thu ý kiến của cử tri phản ánh, UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ. Hầu hết các giống của huyện cung ứng đều đảm bảo chất lượng, giá đều thấp hơn giá bán trên thị trường tự do. Song việc quản lý chủng loại, chất lượng, giá lưu

thông các loại giống trên thị trường còn hạn chế, để một số loại giống không có trong cơ cấu giống của huyện, không được Nhà nước cho lưu hành, làm ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào sản xuất của nông dân.

9. Cử tri các xã vùng màu đề nghị HĐND huyện bàn, có cơ chế hỗ trợ để nhân dân phần khởi tập trung sản xuất vụ đông theo hướng đa cây, nhất là những cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đối với các xã vùng chiêm, đề nghị HĐND huyện quan tâm có cơ chế đầu tư một phần để xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất. Có cơ chế hỗ trợ nghề trồng nấm tại các xã vùng chiêm.

- Việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng thuộc trách nhiệm đóng góp của các hộ có đất sản xuất và nguồn xã hội hoá hợp pháp, về phần ngân sách tỉnh, huyện mới chỉ hỗ trợ một phần cho dự án vùng lúa năng suất chất lượng hiệu quả cho 12/27 xã, thị trấn.

- Việc trồng nấm ở xã Ba Đình và một số đơn vị, đã được các ngành chuyên giao tiến bộ kỹ thuật và đã sản xuất có kết quả. Đề nghị xã Ba Đình và các xã vùng chiêm tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền các hộ mở rộng sản xuất khi có thị trường tiêu thụ. UBND huyện đang tập trung nguồn vốn hỗ trợ cho một số chương trình trọng điểm nên chưa hỗ trợ cho trồng nấm ở một số xã vùng chiêm được.

10. Cử tri là công nhân Công ty Winner Vina phản ánh, hiện nay BHXH huyện Nga Sơn chưa thực hiện chế độ dưỡng sức sau thai sản cho 85 đối tượng; Cử tri là giáo viên phản ánh hiện nay còn 21 giáo viên Mầm non không được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp.

- Hồ sơ thanh toán chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe của công ty TNHH Winners Vina, theo kết luận của Thanh tra UBND tỉnh Thanh Hóa thì hồ sơ thanh toán chế độ DSPHSK sau thai sản của công ty Winner Vina không đảm bảo tính pháp lý. Nhưng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa và của Bảo hiểm xã hội tỉnh, BHXH huyện đã giải quyết hồ sơ, chuyển tiền quyết toán cho công ty từ ngày 16/4/2015 theo đúng quy định.

- Về phản ánh 21 giáo viên mầm non chưa được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội đã làm việc với các ban ngành có liên quan và trả lời: Việc 21 giáo viên mầm non chưa được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp là do không thực hiện đăng ký thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng nên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cộng dồn theo quy định. BHXH đã hướng dẫn người lao động đóng tiếp BHXH làm căn cứ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp.

11. Cử tri nhiều xã rất băn khoăn về việc giải quyết các chế độ chính sách cho người có công chậm.

- Thực hiện Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt

Nam anh hùng”; Công văn số 216/BTĐKT ngày 24/10/2013 của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Thanh Hóa về việc tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “bà mẹ Việt Nam anh hùng”. UBND huyện Nga Sơn đã ban hành công văn hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện, tháng 4/2014 đã thu nhận và nộp về tỉnh 94 hồ sơ truy tặng và 16 hồ sơ phong tặng; đến tháng 11/2014 Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu cho 15 bà mẹ và tháng 12/2014 truy tặng danh hiệu cho 46 bà mẹ.

Số còn lại 48 hồ sơ truy tặng và 01 phong tặng do thiếu thông tin về liệt sỹ hoặc sai lệch tên bà mẹ trong hồ sơ quản lý, sai quē quán, thông tin sai lệch trong giấy báo tử... phải rà soát, bổ sung. Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo về tỉnh và chờ Ban TĐKT, Sở LĐ TB&XH tỉnh thẩm định vào tháng 6/2015 để trình cấp trên quyết định.

- Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do cơ quan bảo hiểm trực tiếp in và cấp cho các đối tượng thông qua các cơ quan, các đại lý và trường học có đối tượng tham gia mua bảo hiểm. Số người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay là khá đông và nhiều đối tượng, nhiều đơn vị cùng tham gia, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các trường học và các gia đình tự nguyện mua bảo hiểm y tế qua các đại lý tại các địa phương trong huyện.

Việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng cận nghèo, tự nguyện nhân dân sau 30 ngày kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản của BHXH tại ngân hàng. Còn các đối tượng khác: Nếu mất thẻ BHYT sẽ cấp lại sau 15 ngày làm việc, sai sửa thông tin trên thẻ BHYT sẽ cấp lại sau 7 ngày làm việc.

UBND huyện có trách nhiệm mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi. UBND huyện chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện khẩn trương việc hoàn thiện hồ sơ chuyển về cơ quan bảo hiểm xã hội huyện để in và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời, nên hầu hết người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi được nhận thẻ vào ngay đầu năm và hàng tháng đối với trẻ em mới sinh. Tuy nhiên còn một số đơn vị xã, thị trấn cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm, tinh thần trách nhiệm chưa cao, các đối tượng cung cấp thông tin không kịp thời nên việc hoàn thiện hồ sơ làm thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn tình trạng có đối tượng nhận thẻ chậm so với thời gian quy định.

Sau khi nhận được thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chuyển thẻ cho các xã, thị trấn nhận và giao thẻ cho đối tượng kịp thời gian, không được để tình trạng khi công dân hỏi mới giao thẻ.

- Về việc giải quyết chế độ hưu trí cho ông Phạm Văn Đáng, công dân thôn Đồng Đội, xã Nga Lĩnh, đến nay Bảo hiểm xã hội huyện Nga Sơn chưa nhận được hồ sơ.

12. Cử tri nhiều xã chưa thật sự hài lòng về thái độ phục vụ của một số ít y, bác sỹ bệnh viện Đa khoa Nga Sơn; băn khoăn về chất lượng khám bệnh, nhất là khám BHXH; việc chuyển tuyến đối với bệnh nhân rất khó khăn....

Công tác khám chữa bệnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Bệnh viện Đa khoa. Đề nghị nhân dân có đơn thư, phản ánh cụ thể lên Ban Giám đốc bệnh viện, Ban giám đốc bệnh viện sẽ kiểm tra, xác minh nếu có dấu hiệu vi phạm quy chế chuyên môn sẽ xử

lý nghiêm theo quy định. (y, bác sỹ thực hiện công tác khám chữa bệnh đều đeo thẻ có thông tin họ tên và chức danh).

Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh; các y, bác sỹ luôn cố gắng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, luôn sẵn sàng ứng trực khi có bệnh nhân cấp cứu kịp thời, kể cả trong ngày nghỉ lễ, tết. Tuy nhiên chất lượng khám chữa bệnh còn hạn chế do thiết bị y tế chưa đáp ứng được yêu cầu cao. Công tác khám chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy khi bệnh nhân khám BHXH thì bệnh viện luôn tiếp đón tận tình chu đáo.

Việc chuyển tuyến đối với bệnh nhân, Bệnh viện thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, những mặt bệnh được phân cấp thẩm định có giấy phép được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn thì không phải chuyển tuyến. Trường hợp bệnh nhân không muốn điều trị tại bệnh viện thì chuyển tuyến theo yêu cầu theo Luật bảo hiểm y tế quy định. Những bệnh nhân đã vượt tuyến điều trị tại bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Nga Sơn không được phép chuyển tuyến; bệnh nhân vượt tuyến được thanh toán với bệnh viện tuyến trên theo quy định khám vượt tuyến. Bệnh nhân đúng bệnh phải chuyển tuyến được bệnh viện Nga Sơn chuyển bằng xe cấp cứu có y, bác sỹ hộ tống và bàn giao cho bệnh viện tuyến trên.

13. Cử tri các xã, thị trấn tiếp tục phản ánh tình trạng tệ nạn cờ bạc, số đề, tiêm chích ma túy; đánh nhau có vũ khí gây thương tích; trộm cắp tài sản của nhân dân, nạn trộm chó vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn dân cư. Tình trạng các xe ô tô chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất đá ra đường; xe chở quá khổ, quá tải làm hư hỏng hệ thống giao thông; tình trạng sử dụng xe tự chế như Công nông đầu dọc, đầu ngang đang lưu hành, ảnh hưởng đến ATGT.

- Trên địa bàn huyện hiện không có ổ nhóm cờ bạc chuyên nghiệp, chỉ có cờ bạc nhỏ lẻ chơi trong dịp lễ, tết là chủ yếu. Công an huyện đã bắt khởi tố 02 vụ đánh bạc với 25 bị can, xử lý 03 vụ với 15 đối tượng, đến nay cơ bản đã hạn chế; Tệ nạn số đề ở dạng vừa và nhỏ cũng chưa được giải quyết triệt để do các đối tượng hoạt động lẩn lộn trá hình với hình thức lô tô (được nhà nước cho phép), hiện Công an vẫn tăng cường công tác giáo dục pháp luật, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý nghiêm tội phạm cờ bạc, số đề.

- Về án gây thương tích, trong 6 tháng đầu năm xảy ra 06 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ, đã khởi tố 03 vụ với 03 bị can. Công an huyện đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế tội phạm này, như: thu hồi vũ khí, hung khí, giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, tuần tra vũ trang ban đêm, ứng trực để kịp thời ngăn chặn tội phạm.

- Về tội phạm ma túy: Trong 6 tháng đầu năm Công An huyện đã phối hợp với lực lượng Biên phòng, công an các xã, thị trấn bắt và khởi tố 4 vụ với 4 bị can. Địa bàn huyện hiện có 122 đối tượng nghiện ma túy, song quy trình lập hồ sơ số đối tượng đi cai nghiện bắt buộc có nhiều bất cập, do vậy số người nghiện ở địa phương nhiều, tình trạng tiêm chích diễn ra ở nhiều nơi. Công an huyện đã phối hợp với công an xã, thị trấn quản lý chặt chẽ số người nghiện, khẩn trương lập hồ sơ đưa người đủ điều kiện đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm 05-06, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bắt, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép.

- Về trộm cắp tài sản, từ đầu năm tới nay xảy ra 08 vụ (so với cùng kỳ năm 2014 không tăng, không giảm), chủ yếu trộm cắp tại nhà dân, các cơ quan, trộm xe máy, trộm chó. Nguyên nhân chủ yếu do chủ quan mất cảnh giác của chủ tài sản. Biện pháp ngăn chặn: Công an huyện đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản từ tháng 3 đến tháng 6 đã bắt khởi tố 04 vụ với 09 bị can, đến nay tội phạm trộm cắp tài sản đã được kiềm chế.

- Về tình trạng các phương tiện hoạt động làm ảnh hưởng đến ATGT: Ban ATGT huyện đã chỉ đạo sát sao, xử lý quyết liệt các phương tiện vận tải chở quá tải để vật liệu rơi vãi ra đường, tình trạng trên đã cơ bản được ngăn chặn, tuy nhiên vẫn còn một số phương tiện lén lút hoạt động vi phạm vào ban đêm.

Hiện nay có một số xe tự chế: công nông đầu dọc, đầu ngang chỉ vận chuyển phục vụ nông nghiệp nông thôn, tuy nhiên một số lưu hành ra cả đường quốc lộ. Trong thời gian tới, Công an huyện kiên quyết xử lý dứt điểm các phương tiện quá tải, xử lý quyết liệt các chủ bán vật liệu cho các phương tiện chở quá tải, coi nới thùng xe. Đối với xe tự chế xử lý nghiêm theo quy định của Luật giao thông đường bộ.

14. Cử tri các xã đề nghị huyện cần trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an xã để họ yên tâm công tác.

Pháp lệnh công an xã quy định: Công an xã được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đề nghị UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện từ nguồn ngân sách địa phương để công an xã mua sắm vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chuyên môn.

16. Cử tri Nga Phú đề nghị HĐND, UBND huyện chỉ đạo, xử lý vụ việc một số thanh niên Nga Thái gây gỗ, đánh nhau gây thương tích nặng tại địa phương để ngăn chặn, răn đe đối với những đối tượng coi thường pháp luật.

Tháng 11/2014 tại Nga Phú xảy ra 01 vụ cố ý gây thương tích do Nguyễn Văn Dương ở xã Nga Thái gây ra, bị hại là Phạm Văn Văn xóm Tân Phát xã Nga Phú. Sau khi Công an huyện hoàn tất thủ tục hồ sơ thì anh Phạm Văn Văn có đơn từ chối giám định và đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho người đã gây thương tích cho mình. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an huyện đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Dương.

Trên đây là kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XVIII và tâm tư, nguyện vọng của cử tri thông qua các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện uỷ; TTHĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII;
- Chủ tịch HĐND xã, thị trấn;
- Đài truyền thanh huyện; (đưa tin)
- Lưu: VT.

UBND HUYỆN NGA SƠN